
Aðalstjórnarfundur UMFT   
2. og 03. júní 2008 
 

Mættir á fundinn eru Gunnar Þór Gestsson, Magnús Helgason,  Elínborg Svavarsdóttir, 
Kristjana Jónsdóttir ásamt fulltrúum deilda félagsins. 

Halda þurfti kynningarfundinn á tveimur kvöldum vegna anna í íþróttalífi Sauðárkróks. 

  

Gunnar Þór formaður UMFT kynnti þær hugmyndir sem fulltrúar sveitarfélagsins lögðu fyrir 
aðalstjórn.  Í framhaldi fór hann yfir þörfina á því að félagið setti upp hugmyndir sínar um 
framtíðarskipulag á íþróttasvæðum Sauðárkróks og hvaða möguleikar væru í stöðunni ef 
menningarhús yrði reist á syðsta hluta núverandi íþróttasvæðis. 

Aðalstjórn mun síðan vinna þessar hugmyndir áfram og kynna þær aftur fyrir stjórnum deilda 
félagsins þegar þær verða tilbúnar. 

  

                                                                              Fleira ekki gert. 

                                                                               Kristjana Jónsdóttir, ritari. 

 


